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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

            ณ ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ อาคารศูนย์สารนิเทศ 
            สวนพฤกษศาสตรส์มเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม ่

-------------------------------------------------- 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ กรรมการรักษาการในต าแหน่งประธานกรรมการ 
๒. นางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์  กรรมการ 
๓. นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท ์ กรรมการ 
๔. นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน  กรรมการ 
๕. นางสาวเยาวนุช  วิยาภรณ์ กรรมการ 
๖. นางสุญาณี  เวสสบุตร  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
   ไม่ม ี
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายประมุข  เพ็ญสุต รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๒. นายภราดร  หอมแย้ม ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ และรักษาการ 

รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
 

๓. นายปิยเกษตร  สุขสถาน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนและปลูกบ ารุง 
๔. นางสาวรัชดา  พงษ์สัตยาพิพัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา สง่า สรรพศรี 
๕. นางปาลิกา  ปราณน์ปรีดา หัวหน้าส่วนตรวจสอบ และรักษาการผู้อ านวยการ 

ส านักตรวจสอบภายใน 
 

๖.  นางสาวสิริน  สุริยวงศ์ หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ 
๗.  นางสาวเสาวภาคย์  แย้มพงศ์ผลิน หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน 
๘.  นางสาวพัฒน์สรณ์  สงวนศักดิ์ หัวหน้าส่วนสนับสนุนบริหารจัดการองค์กร 
๙.  นางสาวเกศินีกานต์  เอกกิตติธนภูม ิ  หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ 
1๐. นางสาวสินีนาถ  โหรหุตะ หัวหน้างานคณะกรรมการ 
๑๑. นางสาวสิริวรรณ  กันทา พนักงานบริหาร 4 งานคณะกรรมการ 
๑๒. นางสาวชลธิชา  ไตรปิ่น พนักงานบริหาร ๔ งานคณะกรรมการ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รักษาการในต าแหน่งประธานกรรมการ อ.ส.พ. 
ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งท่ีประชุมทราบ ดังนี ้

/๑.๑ วันอังคาร... 
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๑.๑ วันอังคารท่ี ๒๔ พ.ย. ๕๘ คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นท่ี 
พบว่าภายในพื้นท่ี อ.ส.พ. ณ สวนฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ มีการเปลี่ยนแปลงจัดตกแต่งสถานท่ีเพื่อดึงดูด
และต้อนรับนักท่องเท่ียว มีจ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนท้ังท่ีไม่ใช่วันหยุด ได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีประจ า
ร้านค้าทราบว่ายอดการจ าหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร และของท่ีระลึกต่างๆ เพิ่มข้ึนในช่วงนี้ จากการท่ี      
อ.ส.พ. ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนฯ หลายจุด ได้แก่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเท่ียว เพิ่มจุดถ่ายรูป
ภายในบริเวณสวนฯ   จึงขอชมเชย ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดี ท้ังนี้ การที่คณะกรรมการมีข้อแนะน าต่างๆ ก็
เพื่อต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม และต้องการให้ อ.ส.พ. เป็นองค์กรท่ีมีชื่อ เสียง เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ที่เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ียอมรับ 

ประธานฯ และคณะกรรมการ มีความเห็นและมอบหมายให้ อ.ส.พ. รับมาด าเนินการ 
ดังนี ้

๑) ห้องน้ าท่ีร้านกาแฟต้องท าการปรับปรุงเร่งด่วนให้สามารถใช้งานได้ สะอาด
สวยงาม  ขอให้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการห้องน้ าภายในสวนฯ ท้ังหมดท่ีจัด
ไว้บริการส าหรับบริการนักท่องเท่ียว และใหร้ายงานความก้าวหน้าการด าเนนิงานในคณะอนุกรรมการ CG 
& CSR ต่อไป ท้ังนี้ให้เป็นแผนระยะสั้น 

๒) ตกแต่งหน้าสวนฯ และสะพานเข้าสวนฯ ให้สวยงาม ให้ดึงดูดนักท่องเท่ียวมาจอด
รถถ่ายรูป  และปรับภูมิทัศน์โดยรอบร้านกาแฟให้มีบรรยากาศดี ให้นักท่องเท่ียวแวะพักผ่อนสามารถนั่ง
ได้นานๆ มีท่ีนั่งสะอาดน่านั่งและควรเพิ่มท่ีนั่งให้เพียงพอ ท าป้ายร้านกาแฟให้เห็นเด่นชัด เวลาเปิดท าการ 
๐๘.๓๐ น. ต้องพร้อมให้บริการ     

๓) ควรมีข้อความ “สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่” ติดเพิ่มเติมตามจุดท่ีให้
นักท่องเท่ียวถ่ายรูป เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์ และชื่อนี้น่าจะจ าง่ายกว่าชื่อท่ีเป็นทางการ หรือชื่อ QSBG 
และเพื่อให้นักท่องเท่ียวจ าง่ายไม่สับสนกับชื่อสวนราชพฤกษ์  

๔) ควรติดไฟสวยงามส่องสว่างบริ เวณด้านสวนฯ ในเวลากลางคืน เพื่อให้
นักท่องเท่ียวท่ีขับรถผ่านไปมาในเวลากลางคืนเห็นสะดุดตา 

๕)  ป้ายคัทเอ้าท์ด้านหน้าสวนฯ ควรจะมีข้อความท่ีเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวเข้ามา
ชม “จุดชมวิวทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ท่ียาวท่ีสุด สูงท่ีสุดท่ีสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ เชียงใหม่”  หรือมี
โปรแกรมไฮท์ไลท์เชิญชวนให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมสวนฯ ถ้ามีเวลาไม่เกิน ๑ ชั่วโมง จะเท่ียวชมจุด
ใด รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและมอบหมายผู้รับผิดชอบ เช่น การติดตั้งป้ายคัทเอ้าท์ท่ีควรน าไป
ติดต้ังท่ีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และที่อื่นๆ และควรมีการดูแลเปลี่ยนอย่างสม่ าเสมอ (ทุกๆ ๓ เดือน)  

๑.๒ แผนการเพิ่มรายได้ ในช่วงฤดูท่องเท่ียวท่ีก าลังจะมาถึงอันใกล้ในเดือนธันวาคม 
มกราคม หรือรายไตรมาส (๓ เดือน ๖ เดือน) ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ มอบหมายให้
ผู้อ านวยการฯ และผู้บริหารท่ีรับผิดชอบช่วยกันระดมสมองเพื่อจัดท าแผนฯ และให้ฝ่ายตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ สามารถน าแผนดังกล่าวมาด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง    ตัวอย่างแผนฯ เร่งด่วนเพื่อเพิ่ม
รายไดช้่วงฤดูท่องเท่ียว      เช่น  จัดซุ้มด้านหน้าสวนฯ  ขายเครื่องดื่ม  น้ าผลไม ้ น้ าสมุนไพร  (สูตรน้ าขิง 

/พระราชทาน)... 
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พระราชทาน)  หรือในวันหยุดเทศกาลจัดพื้นท่ีท่ีเหมาะสมด้านหน้าสวนฯ ขายสินค้า ขายเครื่องดื่ม 
อาหารกล่อง เป็นต้น โดยให้พนักงานลูกจ้าง อ.ส.พ. ท่ีต้องการมีรายได้เสริมมาขายและเพื่อเป็นสวัสดิการ
ให้กับพนักงานอีกด้วย ซึ่งต้องการเห็นเป็นรูปธรรม สามารถวัดได้โดยตัวชี้วัดคือมีรายได้ท่ีเพิ่มข้ึน และอาจ
มีการสร้างแรงจูงใจ หากสามารถเพิ่มรายได้เกินเป้าหมาย เป็นต้น 

๑.๓ เรื่องระบบการบริหารจัดการ ขอให้ผู้บริหารทุกท่านช่วยกันระดมความคิด
บริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆ เช่น  

- การบริหารจัดการด้านหน้าสวนฯ การปรับปรุงสถานท่ีให้สวยงามเพื่อดึงดูดให้
นักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมสวนฯ ความพร้อมในการให้การต้อนรับและให้บริการ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ท่ีให้บริการแก่นักท่องเท่ียว  

- การจัดระบบเวลาการท างานของคนงาน กวาดใบไม้ ตัดหญ้า รดน้ า ตลอดจนการ
บริหารจัดการเรื่องเวลาการท าความสะอาดห้องน้ า มีการตรวจความสะอาด ตรวจความเรียบร้อยพร้อมใช้
งาน เป็นรอบเวลาตลอดท้ังวัน 

- การบริการจัดการพื้นท่ี อาคารส านักงาน ห้องน้ า สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ท่ีไม่ได้ใช้งาน
ไม่ควรปล่อยร้าง ควรมีการพัฒนาปรับปรุงใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๑.๔ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด  ได้จัดท าแสตมป์พืชตระกูลขิง-ข่า ออกมาจ าหน่าย
ใบละ ๓๖ บาท ซึ่งเห็นว่า อ.ส.พ. ได้ประโยชน์สามารถรับมาจ าหน่ายหรือน ามาเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าท่ี
จ าหน่ายในนามของ อ.ส.พ.  มอบให้ส านักพัฒนาธุรกิจรับไปจัดท าแผนธุรกิจ เช่น จัดท าเป็นแพคเกจขาย
คู่กับปฏิทินขององค์การ จัดเป็นชุดของขวัญ จ าหน่ายเป็นของท่ีระลึก หรือออกแบบแพคเกจจิ้งเพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้า เป็นต้น และในอนาคตหาก อ.ส.พ. ต้องการตราไปรษณีย์รูปแบบใหม่ท่ีเพิ่มตราสัญลักษณ์
ของ อ.ส.พ. ก็เป็นเรื่องธุรกิจท่ีจะสามารถประสานกับทางไปรษณีย์ต่อไปได้ 

๑.๕ ประธานฯ ได้เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายก อบจ. 
เชียงใหม่ ท่ีผ่านมา  ทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่ก าลังจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๗๒๐ ปีจังหวัดเชียงใหม่ ถือ
เป็นโอกาสดีท่ี อ.ส.พ. จะได้ไปร่วมกับทางจังหวัด ในกิจกรรมดังกล่าว  โดยขอให้ อ.ส.พ. ประสานความ
ร่วมมือด าเนินกิจกรรม ๘๔ พรรษามหาราชินีของสวนพฤกษศาสตร์ฯ ควบคู่ไปกับกิจกรรมของจังหวัดไป
พร้อมกัน 

ท่ีประชุมร่วมกันอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท์ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรพิจารณา outsource ให้มาท า

ความสะอาดห้องน้ าโดยเฉพาะ 
นางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
๑) นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ ทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ walk way ทางเดินชมจุดท่องเท่ียวต่างๆ ภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์ฯ ท่ีได้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาใหม่ ควบคู่ไปด้วย     

๒) ตามท่ีได้ตรวจเยี่ยมพื้นท่ีพบว่ามีอาคารส านักงานท่ีไม่ใช้งาน  ห้องน้ าท่ีไม่เปิด
ให้บริการ และ walk way จุดเชื่อมทางเดินภายในบริเวณสวนฯ ท่ีช ารุดทรุดโทรม  อ.ส.พ. จะม ี

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาปรับปรุงหรือไม่อย่างไร เสนอแนะว่าควรมีการปรับปรุงเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ 
๓) การจัดท าแสตมป์คราวต่อไปท่ีใช้งบประมาณของ อ.ส.พ.  ควรมีตราสัญญา

ลักษณ์ หรือชื่อขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ปรากฏชัดเจนอยูบ่นดวงแสตมป์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
หน่วยงานด้วย 

มติที่ประชุม     ให้ อ.ส.พ. น าข้อเสนอแนะของรักษาการประธานฯ และที่ประชุมไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/255๘ เมื่อวันท่ี 2๘ ตุลาคม 255๘  
นางสุญาณี  เวสสบุตร กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 

๙/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้เวียนและได้รับแจ้งการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการ
ทุกท่านและในที่ประชุมได้พิจารณารว่มกันแล้ว มีข้อแก้ไขดังต่อไปน้ี 

หน้า 4 มีแก้ไขดังนี้ 
- บรรทัดท่ี 1 ข้อความว่า “ตามท่ีมติเดิม” แก้ไขให้ถูกต้องเป็น “ตามมติเดิม” 

- บรรทัดท่ี ๓๕ ข้อความวา่ “สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้” ให้ตัดออกไป 
หน้า ๕ บรรทัดท่ี 35 ข้อความว่า “ตนจะไปหนว่ยพระดาบถสัญจร” แก้ไขข้อความ

และตัวสะกดให้ถูกต้องเป็น “จะไปออกหน่วยพระดาบสสญัจร” 
หน้า 7 บรรทัดท่ี 33 ข้อความว่า “มวลชล” แก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้องเป็น “มวลชน” 
หน้า 8 บรรทัดท่ี 3 ข้อความว่า “ความเห็นขอรักษาการ” แก้ไขตัวสะกดให้ถูกต้อง

เป็น “ความเห็นของรักษาการ” 

หน้า ๑๓ วาระท่ี ๔.๔ มีแก้ไขดังนี ้
- บรรทัดท่ี 6 – ๑๕ แก้ไขท้ังหมดให้ถูกต้องเป็น “เลขานุการฯ น าเสนอร่างกฎบัตร

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ท่ีได้ทบทวนแก้ไขแล้วจาก
คณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  

ท่ีประชุมเห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ตามท่ีเสนอ ส าหรับกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดอื่นหากมีการ
ทบทวนแก้ไขให้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป”       

- บรรทัดท่ี ๑๗ – ๑๘ แก้ไขมติ ท่ีประชุมให้ ถูกต้องเป็น “เห็นชอบกฎบัตร
คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมตามท่ีเสนอ และให้ อ.ส.พ. 
น าเสนอกฎบัตรคณะอนุกรรมการฯ ชุดอื่นๆ ท่ีมีการทบทวนแล้วต่อไป” 

- บรรทัดท่ี ๒๑ ข้อความว่า “คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด” แก้ไข
ให้ถูกต้องเป็น “คณะกรรมการ อ.ส.พ. ยกเว้นผู้อ านวยการฯ” 

- บรรทัดท่ี ๒๓ แก้ไขมติท่ีประชุมให้ถูกต้องเป็น “เห็นชอบตามท่ีคณะอนุกรรมการ
ประเมินผลงานฯ น าเสนอ” 

หน้า 18 มีแก้ไขดังนี้ 
- บรรทัดท่ี ๗ ข้อความว่า “นายประมุขฯ อนุมัติในหลักการ” แก้ไขให้ถูกต้องเป็น  

“นายประมุขฯ ซึ่งขณะนั้นรักษาการผูอ้ านวยการได้อนุมัติในหลักการ” 
- บรรทัดท่ี ๙ – ๑๑ ข้อความว่า “ท่ีประชุมรับทราบความก้าวหน้าการประกอบ 

/กิจการ... 



๕ 
 

กิจการศูนย์ฝึกอบรมของ อ.ส.พ. และมีข้อสงัเกตวา่ การลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติม 3 ล้านบาท ระบุอยู่ในปีท่ี
สามไม่ใช่ปีแรก แต่บริษัทด าเนินการไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อ.ส.พ. มีแต่เพยีงการอนุมัติในหลักการ
โดยรองฯ ประมุขฯ” ให้ตัดออก 

- บรรทัดท่ี 29 ข้อความว่า “จัดปลูกปทุมมาฯ ให้สวยงามในพื้นท่ีระหว่างเส้นทาง
เดิน” แก้ไขให้ถูกต้องเป็น “จัดสวนต่างๆ ในพื้นที่ด้วยปทุมมาสีต่างๆ ให้สวยงาม”  

- บรรทัดท่ี 32 ข้อความว่า “สนับสนุนในโครงการ” แก้ไขให้ถูกต้องเป็น “สนับสนุน
จากโครงการ” 

หน้า 19 บรรทัดท่ี 26 ข้อความว่า “ชุดปกติสีกากี ชุดขาว” แก้ไขให้ถูกต้องเป็น 
“ชุดสีกากีคอพับ  ชุดปกติขาว”  

หน้า ๒๐ บรรทัดท่ี  ๑๘ มติ ท่ีประชุมแก้ไขให้ ถูกต้องเป็น “เห็นชอบตามท่ี
คณะอนุกรรมการประเมินผลงานฯ น าเสนอ” 

หน้า 25 บรรทัดท่ี 26 ข้อความว่า “ได้รับทุนอนุมัติแลว้” แก้ไขให้ถูกต้องเป็น 
“ได้รับอนุมัติแล้ว” 

ท่ีประชุมมีความเห็นและให้ อ.ส.พ. ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม ดังนี้ 
๑. การจดบันทึกรายงานการประชุมในหัวข้อประเด็นที่มีการอภิปรายร่วมกัน ให้สรุป

ประเด็นส าคัญสุดท้ายท่ีท่ีประชุมได้มีมติร่วมกันแล้ว 
๒. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ่านมา ขอให้มีการติดตามความคืบหน้าจากท่ี

ประชุมได้มีข้อสั่งการ ในแต่ละหัวข้อด้วย  และขอฝากผู้ช่วยเลขานุการฯ กลั่นกรองหัวข้อวาระท่ีให้เป็นไป
ตามข้อสั่งการของคณะกรรมการ 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ตามท่ีมีข้อแก้ไข  และให้
น าข้อแนะน าการจัดท ารายงานการประชุม ไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการขอใช้ที่ดินสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
นายประมุข เพ็ญสุต รองผู้อ านวยการ รายงานท่ีประชุมว่าได้ด าเนินการประสานขอ

ใช้พื้นทีต่ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยมีหนังสือไปถึงส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ฯ  ส านักงานสิ่งแวดล้อมฯ ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง  ส านักงาน
จัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ ส านักงานท่ีดิน และอ าเภอพล   

แผนระยะสั้น ขณะนี้ได้ติดตามด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งเจ้า
พนักงานท่ีดินได้รับเรื่องนี้ไปพิจารณาด าเนินการแล้ว ท้ังนี้ ได้รับข้อเสนอแนะจากเจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัด
ว่าสามารถด าเนินการขอใช้พื้นท่ีดินสาธารณประโยชน์พร้อมกัน ๒ กรณี คือ  ๑. กรณีขอใช้เร่งด่วน เป็น
การขอใช้ชั่วคราวโดยจ่ายค่าเช่า และ  ๒. กรณีขอใช้พื้นท่ีโดยการขอถอนสภาพ โดยการจัดข้ึนทะเบียน
การจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ กระบวนการส่งไปยังอ าเภอและจังหวัด  นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์  

 
/ได้ช่วย... 



๖ 
 

ได้ช่วยผลักดันโดยได้ประสานงานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจัดหวัดและรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น  และในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ได้มีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวโดยให้จัดกิจกรรมน าคณะองค์การบริหารส่วนต าบล
ในพื้นท่ีฯ ไปเยี่ยมชมดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบวัตถุประสงค์ 
แนวทางการด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ฯ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มด าเนินการในเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยใช้งบฝึกอบรมของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 

แผนระยะยาว ได้ประสานไปยังส านักนโยบายและแผน (สผ.) กระทรวงทรัพยากรฯ 
รวบรวมข้อมูลท่ี อ.ส.พ. ได้ด าเนินการตามกระบวนการไปแล้วทั้งหมดน าเสนอคณะรัฐมนตรี ขอใช้พื้นท่ีให้
อยู่ในความดูแลของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นต่อไป 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบความก้าวหน้าการขอใช้ท่ีดินสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น 
ตามท่ีนายประมุข เพ็ญสุต รองผู้อ านวยการ ได้รายงานในท่ีประชุมและให้ด าเนินการตามความเห็นของท่ี
ประชุม ดังนี ้ ๑. ควรเร่งรัดติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการตามแผนระยะสั้นตามท่ีได้แถลง และแผน
ระยะยาวการขอใช้พื้นท่ีโดยการขอถอนสภาพจากท่ีสาธารณประโยชน์มาเป็นท่ีของรัฐเพื่อให้องค์การได้ใช้
ประโยชน์ให้ส าเร็จลุล่วง 

๒. ควรมีการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชุมชนโดยน้อมน า
โครงการพระราชด าริฯ บ่อเก็บน้ าแก้มลิงเป็นโครงการน าร่อง และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การจัดสรรโบนัสกรรมการ พนักงานและลูกจ้างประจ าขององค์การฯ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

นางสาวปัถวี  แสงฉาย  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ รายงานท่ีประชุมว่าตามท่ี
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งผลการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ (เบื้องต้นก่อนการรับรองงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ตามหนังสือ    
ท่ี กค ๐๘๑๙.๒/๕๔๓๐ ลงวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘  องค์การฯ ได้รับคะแนน เฉลี่ย ๓.๐๒๙๘ ซึ่งต่อมา
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงินขององค์การ  ตามหลักเกณฑ์ระบบแรงจูงใจการ
ประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยกระทรวงการคลังได้ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ์ได้รับโบนัส
คงท่ีตามระดับผลงานคนละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ส่วนพนักงานและลูกจ้างประจ ามีสิทธิ์ได้รับโบนัสคงท่ี
ตามระดับผลงานไม่เกิน ๐.๕๐ เท่าของเงินเดือน ดังนั้น องค์การต้องจ่ายเงินโบนัสให้กับคณะกรรมการ 
พนักงานและลูกจ้าง ประจ าปี ๒๕๕๗ ดังนี ้คณะกรรมการ ๒ ชุด (อดีตและปัจจุบัน) รวมจ านวน ๑๗ คน 
จ านวนเงิน ๑๗,๕๒๐.๑๙ บาท  พนักงาน จ านวน ๑๔๑ คน จ านวนเงิน ๑,๕๖๔,๘๖๓ บาท  และ
ลูกจ้างประจ า จ านวน ๖ คน จ านวนเงิน ๔๙,๙๐๒ บาท รวมจ านวนเงิน ๑,๖๓๒,๒๘๕.๑๙ บาท  จึงขอ
อนุมัติจ่ายเงินโบนัสดังกล่าวจากเงินรายได้ขององค์การฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด ท้ังนี้ 

/เป็นไป... 
 



๗ 
 

เป็นไปตาม   ๑) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.พ. พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๗ ท่ีก าหนดว่า 
ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้าง อาจได้รับบ าเหน็จหรือเงินรางวัลตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด   

๒) ตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี กรณี (๑) จ่ายโบนัส
กรรมการและพนักงานตามระเบียบเกี่ยวกับโบนัสกรรมการและพนักงาน   

๓) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี สร.๐๒๐๒/ว.๗๖ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ และ ๔. หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินโบนัสพนักงานและลูกจ้าง ตามประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙      

ท่ีประชุมได้ซักถามหลักเกณฑ์และวิธีการคิดค านวณเงินโบนัสเพื่อความชัดเจนแล้วจึง
ให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอ สคร. ตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป 

 

มติที่ประชุม   อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ  พนักงานและลูกจ้างประจ า        
อ.ส.พ. ประจ าปี ๒๕๕๗ โดยใช้เงนิรายได้ขององค์การฯ และให้จ่ายตามหลักเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงั
ก าหนดต่อไป 

๔.๒  ทบทวนและปรบัปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ. 
นางปาลิกา  ปราณน์ปรีดา  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานท่ีประชุมว่า

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุม
คณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ.  ดังนี ้

ข้อ ๔ คุณสมบัติของคณะกรรมการ (๔.๔) แก้ไขเป็น “ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอ านาจในการตัดสินใจด้านบริหาร รวมท้ังไม่
เป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ าองค์การ ผู้เก่ียวข้องหรือบริษัท
ท่ีเก่ียวข้องกับองค์การ  ท้ังนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
ตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ
ตรวจสอบ       

ข้อ ๕ บทบาท อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ (๕.๑๔)  แก้ไขเป็น “ประชุมร่วมกับ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ท่ีปรึกษาภายนอกตามความจ าเป็นและเหมาะสม    

(เพิ่มวรรค ๒) “ในการหารือกับฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเข้าใจธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององค์การ คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มี
ประชุมอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง” 

(เพิ่มวรรค ๓)  “ฝ่ายบริหาร โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ต้องจัดท าสรุปความเสี่ยงและน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในเดือนสิงหาคม เพื่อ
ช่วยในการวางแผนการตรวจสอบภายใน” 

และเพิ่มเติมอีก ๑ ข้อย่อย คือ “(๕.๑๗) ประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 
/๑ ครั้ง”... 



๘ 
 

ละ ๑ ครั้ง”    รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและมีมติให้เสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.พ.    พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ   อ.ส.พ. 

ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ. ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีข้อแก้ไข ในข้อ ๕ วรรค ๓ ให้แก้ไขใหม่เป็น “ฝ่ายบริหารท่ี
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องจัดท าสรุปความเสี่ยงและน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อช่วยในการวางแผนการตรวจสอบภายใน” 

 

มติที่ประชุม    เห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส .พ.  ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีการแก้ไข ข้อ ๔ คุณสมบัติของคณะกรรมการ (๔.๔)    ข้อ ๕ 
บทบาท อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ (๕.๑๔)     (เพิ่มวรรค ๒)    (เพิ่มวรรค ๓)    และเพิ่มเติมอีก ๑ 
ข้อย่อย คือ (๕.๑๗)   และตามท่ีๆประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้แก้ไขแล้ว 

๔.๓ ขอความเห็นชอบปรับปรุงข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

นายภราดร  หอมแย้ม รักษาการรองผู้อ านวยการ และประธานคณะท างานปรับปรุง
ระเบียบข้อบังคับของ อ.ส.พ. รายงานท่ีประชุมว่า อ.ส.พ. เสนอขอปรับปรุงข้อบังคับองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้
มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปตามแนวทางท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด โดยร่างข้อบังคับดังกล่าว
ได้มีการน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CG-CSR) ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะและท าการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสนอต่อท่ีประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาร่างข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และแนวทางเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามท่ีคณะท างานปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับของ อ.ส.พ. น าเสนอ และได้ซักถามและตรวจสอบความถูกต้องตามท่ีคณะอนุกรรมการ CG-CSR 
ได้ข้อเสนอแนะให้แก้ไขแล้วจึงได้มีมติเห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการน าเสนอประธานลงนามต่อไป 

 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบการปรับปรุงข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔.๔ ขออนุมัติวงเงินเป็นอตัราร้อยละเพื่อเป็นคา่ใช้จ่าย ข้อ ๑๓ (๓ )  ตามข้อบังคับ
ว่าด้วยเงินรายได้ของ พ.ศ. ๒๕๔๕   

/นายประมุขฯ... 
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นายประมุขฯ  รายงานว่า คณะกรรมการการเงินได้น าเสนอสรุปผลการประชุม
คณะกรรมการการเงินครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ องค์การมี
รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ ๑๗,๒๖๖,๕๐๒.๗๐ บาท ค่าใช้จ่ายรวม ๑๑,๓๖๗,๕๓๗.๘๓ บาท ก าไรสุทธิ 
๕,๘๙๘,๙๖๔.๘๗ บาท คณะกรรมการการเงินได้พิจารณาก าหนดวงเงินงบประมาณ ตามข้อบังคับว่าด้วย
เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๑๔ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการต่างๆ ตามหมวดการใช้เงินรายได้ 
ข้อ ๑๓ (๓) โดยจัดสรรในอัตราร้อยละของก าไรสุทธิเงินรายได้ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.พ. พ.ศ. 
๒๕๓๕ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้แก่ ๑. เงินส ารองเพื่อด าเนินการ ตามมาตรา ๙ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งยังไม่สามารถก าหนดอัตราได้ เนื่องจากความประสงค์ในการส ารองต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  ๒. ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามท่ีคณะกรรมการได้พิจารณา
อนุมัติแล้ว อัตราร้อยละ ๑๕   ๓. เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การและครอบครัวตามมาตรา ๑๘ (๑๑)  อัตราร้อยละ ๒๕   ๔. เงินบ าเหน็จและเงิน
รางวัล ตามมาตรา ๒๗ อัตราร้อยละ ๖๐ รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๕,๘๙๘,๙๖๔.๘๗ บาท ท้ังนี้เป็นไปตาม  

๑. พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง อ.ส.พ. พ.ศ. ๒๕๓๕   
มาตรา ๙ เงินส ารองของ อ.ส.พ. ให้ประกอบด้วยเงินส ารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาด 

เงินส ารองเพื่อไถ่ถอนหนี้  เงินส ารองเพื่อขยายกิจการ  และเงินส ารองอื่นๆ เพื่อความประสงค์แต่ละอย่าง
โดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

มาตรา ๑๘ (๑๑) คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีวางข้อบังคับเก่ียวกับกองทุน
สงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานใน อ.ส.พ. และครอบครัว ด้วยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๗ ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้อ านวยการ พนักงานและลูกจ้าง อาจ
ได้รับเงินบ าเหน็จหรือเงินรางวัลตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

๓. ข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยเงินรายได้องค์การฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวดท่ี ๓ การใช้เงิน
รายได้ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อ ๑๔ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๘ (๑) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
นางลัดดาวัลย์ฯ  มีข้อสังเกตว่าการใช้เงินรายได้ ข้อ ๑๓ (๓) ข้อ ๑ เงินส ารองเพื่อ

ด าเนินการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อ.ส.พ. พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ทราบว่ายังไม่มีกฎหมายลูกรองรับ ซึ่งยังไม่สามารถก าหนดอัตราได้ เนื่องจากความ
ประสงค์ในการส ารองต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน  ส าหรับข้อ ๒ ถึงข้อ ๔ มี
ข้อเสนอแนะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละรายการท่ีน าเสนอ มีการจัดสรรในอัตราร้อยละและระบุจ านวนเงิน จึงควร
มีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น เป็นค่าใช้จ่ายทางตรงหรือทางอ้อม อ านาจการอนุมัติ มีแผนรองรับการใช้เงิน
อย่างไร ข้อ ๒ ค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ และ ข้อ ๓ เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่น
เพื่อสวัสดิการฯ มีรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างไร 

/ประธานฯ... 
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ประธานฯ มีความเห็นว่ากรณีค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เคยมีการขออนุมัติจัดสรร เช่น ค่า
บ ารุงรักษาทรัพย์สินฯ และเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการฯ   เห็นด้วย
ในการใช้เงินรายได้ แต่ควรมีการชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการใช้ มีแผนการใช้อย่างไร แล้วจะเกิด
ประโยชน์อย่างไร เป็นต้น และมีข้อสังเกตว่าเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ฯ เพื่อสวัสดิการฯ หากเก่ียวข้อง
กับเงื่อนไขการจ้าง ทางกรมสวัสดิการแรงงานมีเงื่อนไขอย่างไร และอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ
หรือไม่  

ท่ีประชุมพิจารณาร่วมกันแล้วมีข้อเสนอแนะให้ อ.ส.พ. ศึกษาข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
และจัดท ารายละเอียดเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะท่ีประชุม ท้ังนี้ เพื่อให้การอนุมัติเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
หลักการและมีเหตุผล และท าให้การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นไปอย่างมีแผน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และ
ให้น าเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ CG-CSR พิจารณากลั่นกรองก่อน  

มติที่ประชุม   ให้ อ.ส.พ. น าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการ และให้เสนอในท่ีประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณา 

4.5 การสรรหาผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (วาระลับ)   
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
มติที่ประชุม  ลับ 

4.๖  การเข้าสู่ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ระดับ ๑๐ (วาระลับ) 
ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
มติที่ประชุม  ลับ 

๔.๗  การประเมินผลการด าเนินงานผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ประจ าปี 2557 (วาระลับ) 

ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ. และเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผล
งานผู้บริหารสูงสุด   

มติที่ประชุม  ลับ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
5.๑  รายงานฐานะทางการเงิน ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
นางสาวปัถวี  แสงฉาย ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ รายงานงบการเงินของ อ.ส.พ. 

ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ทราบว่าผลการด าเนินการและฐานะทางการเงินโดยถูกต้องตามความเป็น
จริงและตามหลักการบัญชี ณ วันท่ี ๓1 ตุลาคม ๒๕๕๘ สรุป เป็นดังนี้  

งบแสดงฐานะทางการเงินแสดงในรายการของสินทรพัย์   
 สินทรัพย์ รวมท้ังสิ้น         682,651,007.05 ล้านบาท ประกอบด้วย  

สินทรัพย์หมุนเวียน    293,952,104.15 ล้านบาท   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3๘๘,๖๙8,902.09 ล้านบาท   

/รายการ... 



๑๑ 
 

รายการหนี้สินและส่วนของทุน   
หนี้สิน รวมท้ังสิ้น         563,501,450.64 ล้านบาท  ประกอบด้วย 
หนี้สินหมุนเวียน      23,๙69,053.14 ล้านบาท   
หนี้สินไม่หมุนเวียน  539,532,397.50 ล้านบาท   
ส่วนของทุน                       119,149,556.41 ล้านบาท 
รวมหนี้สินและส่วนของทุน  682,651,007.05  ล้านบาท 

 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับงวด ๑ เดือน สิ้นสุด ๓1 ตุลาคม ๒๕๕๘  
ประกอบด้วย  

รายได้เดอืนตุลาคม                       9,713,858.57 ล้านบาท   
ค่าใช้จ่ายเดือนตลุาคม                 9,051,042.29 ล้านบาท   
ก าไรสุทธิเดอืนตุลาคม                 662,816.28 บาท 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
และรายงานผลการด าเนนิงานเดือนตุลาคมตาม SIP Plan ประจ าปี ๒๕๕๙  โดย

แสดงให้เห็นค่าเป้าหมาย  แผนงาน  รายไดเ้ปรียบเทียบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ๒๕๕๘  และ ๒๕๕๙ 
ระหว่างค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน พร้อมท้ังน าเสนอปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ   
รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม   ท้ังนี้ จะรายงานผลการด าเนินงานตาม SIP 
Plan เป็นประจ าทุกเดือน  ส าหรับกราฟแสดงเปรียบเทยีบรายได้ ค่าใช้จา่ย และก าไร ท่ีจะน าเสนอใน
รูปแบบกราฟนั้นจะขอน าเสนอที่ประชุมเป็นรายไตรมาส  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ รวมท้ังสวน
พฤกษศาสตร์ฯ สาขาควรให้ความส าคัญกับฤดูท่องเท่ียว อยากจะเห็นแผนเร่งด่วนในไตรมาสแรกท่ี
เตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลท่องเท่ียวท่ีก าลังจะมาถึง ผู้บริหาร อ.ส.พ.ท้ังหมดต้องช่วยกันวางแผนและ
ผลักดันให้ส าเร็จ และฝากให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจพิจารณาเรื่องแผนการตลาดเป็นเรื่องส าคัญ 

ท่ีประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปประเด็นส าคัญดังนี ้
๑.  รูปแบบการน าเสนอควรอธิบายเป็นกราฟท่ีเปรียบเทียบให้เห็นทิศทางและ

แนวโน้ม ซึ่งเห็นภาพท่ีชัดเจนมากกว่านี้ 
๒.  เมื่อทราบปัญหาอุปสรรคแล้ว และมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการแก้ไขปัญหา

อุปสรรค ขอให้ทุกคนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีเป็นข้อเสนอแนะต่างๆ ตามท่ีรายงานให้เป็น
รูปธรรม มีก าหนดระยะเวลาเพื่อสามารถติดตามงานได้และมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและให้ อ.ส.พ.น าข้อเสนอแนะท่ีประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

๕.๒  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  

๕.๒.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ 
นางปาลิกา  ปราณน์ปรีดา  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานว่า

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้ 
/พิจารณา... 



๑๒ 
 

พิจารณาประเด็นต่ างๆ และมีมติและข้อเสนอแนะ รายงานต่อ ท่ีประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ดังนี้  

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ตามค าสั่งแต่งตั้งท่ี 
๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ องค์ประกอบประกอบด้วย นายเอกสิทธิ์  วัฒนปรีชานนท์ 
ประธานกรรมการ นางลัดดาวัลย์  สินธุรักษ์  นายจรูญ  อิ่มเอิบสิน เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านัก
ตรวจสอบภายใน (รักษาการ) เป็นเลขานุการ 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
๑. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ. ซึ่งได้น าเสนอท่ี

ประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาในวาระท่ี ๔.๒ 
๒. การพิจารณาเก่ียวกับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้น ามาหารือในท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป 
๓. แผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายในประจ าปี 

๒๕๕๙  ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบ 
๔. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (๒๕๕๘) ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติรับทราบและให้เสนอคณะกรรมการองค์การฯ เพื่อ
พิจารณา 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. การพิจารณาต าแหน่งผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน (ข้อ ๒) ให้ด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และข้อบังคับของ อ.ส.พ.โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกับ 
ผอ.อ.ส.พ ก่อนน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ต่อไป 

๒. การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (๒๕๕๘) ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ข้อ ๔) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมตาม
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตรวจสอบท้ัง ๒ ชุดคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ตามค าสั่งแต่งตั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ และคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามค าสั่งแต่งตั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
๑. ทบทวนกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้

หน่วยตรวจสอบภายในทบทวนรายละเอียดกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายในอีกครั้ง และจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

๒. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติ 

๓. ทบทวนและปรับปรุงแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  คณะกรรมการตรวจสอบได้
เห็นชอบในหลักการและตามท่ีผู้อ านวยการได้รับรองมาแล้ว และเห็นควรให้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ 

/สม ่าเสมอ... 



๑๓ 
 

สม่ าเสมอตามค าแนะน าของผู้ประเมินองค์กรต่อไป 
๔. ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติ รับทราบ สรุปผลการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ และ ๒/๒๕๕๘ รายงานผลการด าเนินงานของส านักตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ๒๕๕๘ สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๕๘ และการประเมินผลงานของ
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีข้อเสนอแนะเรื่องการประเมินผลงานของ
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน (ข้อ ๔) ให้ อ.ส.พ.ศึกษาการด าเนินการเรื่อง
ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและตามข้อบังคับของ อ.ส.พ. 

 

มติที่ประชุม   รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
อ.ส.พ. พิจารณาด าเนินการตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

๕.๒.๒ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
นางสาวปัถวีฯ เลขานุการคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รายงานว่าคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้พิจาณา
ประเด็นต่างๆ และมีมติและข้อเสนอแนะ รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ดังนี้  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
๑. ขออนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณในการจัดท าเสื้อเชิ้ตครบรอบ ๒๔ ปี วันสถาปนา 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณา
เพื่อขอความเห็นชอบ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
๑. การปรับเงินเดือนข้ันต่ า ข้ันสูงของพนักงานองค์การฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์มีมติรับทราบและขอให้ฝ่ายบริหารเร่งรัดด าเนินการต่อไป 
๒. ข้อบังคับ อ.ส.พ. ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องหมายพนักงานองค์การ ท่ีประชุมมี

มติรับทราบและมอบหมายให้งานกฎหมายยกร่างข้อบังคับน าเสนอตามข้ันตอนต่อไป 
๓. การจ้างลูกจ้างโครงการและการให้สิทธิสวัสดิการ ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ฝ่าย

บริหารโดยส านักอ านวยการศึกษารายละเอียดแนวทางท่ีเหมาะสมในการให้สิทธิเรื่องประกันชีวิตกลุ่มหรือ
อุบัติเหตุกลุ่มว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

มติที่ประชุม     ๑. เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกิจการสัมพันธเ์สนอขออนุมัติใช้เงนิ
นอกงบประมาณในการจัดท าเสื้อเชิ้ตครบรอบ ๒๔ ปี วันสถาปนา อ.ส.พ.  

๒. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
และให้ อ.ส.พ. พิจารณาด าเนินการตามมติของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  

 
/5.2.3 … 



๑๔ 
 

5.๒.๓ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
นางสาวพัฒน์สรณ์  สงวนศักดิ์ เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รายงานว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ี
ประชุมได้พิจาณาประเด็นต่างๆ และมีมติและข้อเสนอแนะ รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ดังนี้  

๑. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงปี 2558 จ านวน 11 ปัจจัยเสีย่ง ผลการจัดการ
ความเสี่ยง สามารถบริหารใหค้วามเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้จ านวน 4 ปัจจัย  สามารถบริหารให้
ลดลงได้แต่ยังไม่อยูใ่นระดับท่ียอมรับได้ และไม่ท าใหอ้งค์กรเสียหายจ านวน 6 ปัจจัยเสีย่ง และไม่สามารถ
ลดความเสีย่งได้ 1 ปัจจัยเสี่ยง   

คณะอนุกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารแผนการลงทุน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซ่ึงเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ในปี 2558 

๒. แผนบริหารความเสี่ยงปี 2559  – ท่ีประชุมมีมติรับทราบแผนบริหารความเสี่ยง

ท่ีคณะกรรมการ อ.ส.พ. เห็นชอบ และให้ข้อสังเกตในประเด็นความเสี่ยงจากการไม่มีสิทธิครอบครองใน
พื้นที่ด าเนินการ (RF1) ควรมีการจัดท าแผนปฏิบัติการในแต่ละพื้นท่ี เพื่อควบคุม แก้ไข ความเสี่ยงของแต่
ละพื้นที่ให้ลดลง   ความเสี่ยงจากจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ใน วารสารสากลไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย (RF5) ควรมีการเจรจาต่อรองกับทางบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ผู้ประเมินผลการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อก าหนดตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์การฯ  
ความเสี่ยงจากการบริหารแผนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (RF10) ควรมีการก ากับดูแล และ
ผลักดันการด าเนินงานให้ครอบคลุมท้ังในส่วนของแผนการลงทุนและงบอุดหนุนท่ัวไป ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กรนั้น ซึ่งแต่ละประเด็นความเสี่ยง มี Root Cause ท่ีแตกต่างกัน จึงควรมีการแยก  Root Cause ใน
แต่ละปัจจัยเสี่ยงออกมาให้ชัดเจน และก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบของแต่ละ
สาเหตุให้ครบถ้วนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปี 2559  

๓. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปี 2559  – ท่ีประชุมมีมตริับทราบและขอให้

ฝ่ายบริหารและผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานก ากับดูแลการปฏบิัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนกระบวนการ
ท างานท่ีถูกต้องและมีความสอดคล้องกับแผนการปรับปรุงท่ีก าหนดไว้  

๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน        คณะอนุกรรมการฯ  ได้มีการให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานโดยรวม คือ การด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามเกณฑ์การประเมินฯ ควรเริ่มจากการปลูกฝังระบบการ
ท างานเข้าสู่องค์กร 

๕. ก าหนดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงปี 2559 และการทบทวนความ
เสี่ยงประจ าปี 2559   ก าหนดรายงานเป็นไตรมาส 

๖. ความเสี่ยงจากการไม่มีสิทธิครอบครองในพื้นท่ีด าเนินการ   – ท่ีประชุมมีมติ 

รับทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และให้ผู้อ านวยการฯ เร่งรัดให้ทุกสวนพฤกษศาสตร์ จัดท า
แผนการด าเนินงาน เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ได้รับสิทธิด าเนินการในแต่ละพื้นท่ีอย่างถูกต้อง โดยให้มี 
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รายละเอียดข้ันตอนการด าเนินงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน จัดส่งให้ประธานคณะท างานฯ โดยเร็ว 
๗. กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง   – ท่ีประชุมเห็นว่า  ควรรอให้กฎ

บัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการลงนามจากประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ.  แล้วเสร็จ
ตามกระบวนการก่อน และหากคณะอนุกรรมการ จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงค่อยน าเข้ามาหารืออีก
ครั้งหนึ่ง 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าความเสี่ยงท่ีลดลงถือว่าเป็นสิ่งท่ีดี และหากยังมีความเสี่ยง
ท่ีเป็นนัยส าคัญก็ขอให้มีการติดตามด้วย 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และให้ อ.ส.พ. พิจารณาด าเนินการตามมตขิองคณะอนุกรรมการฯ 

5.๒.๔ คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
นางลัดดาวัลย์ฯ  ประธานคณะอนุกรรมการก ากับดูและกิจการท่ีดีและแสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคม รายงานว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้พิจาณาประเด็นต่างๆ และมีมติและข้อเสนอแนะ รายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ดังนี้  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

๑. การปรับปรุงข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและให้
น าเสนอการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
ปี ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ต่อไป และให้
ผู้อ านวยการ รับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปด าเนินการต่อไป  ซึ่งได้น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาในวาระท่ี ๔.๓ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

๑. การสื่อสารแผนการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ อ.ส.พ. จัด
ให้มีกิจกรรมสื่อสารแผนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
บุคลากรภายในองค์การฯ ได้ทราบท่ัวกัน และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป โดยการสื่อสารจัดควรจัดให้มี
รูปแบบการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการมอบนโยบายและพบปะพนักงาน โดยประธานเป็นผู้มอบ
นโยบายและสร้างแรงจูงใจในการท างานในมิติใหม่ๆ 

๑.๒ ให้ ผอ. อ.ส.พ. ท าหน้าท่ีสื่อสารแผนงานท่ีส าคัญต่างๆ โดยมีทีมงานร่วมให้
ข้อมูลดังกล่าว และสรุปเฉพาะสาระส าคัญของแผนฯ 

๑.๓ มีการรับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนของบุคลากรภายในรวมถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ในการจัดท าแผนควรมีการประชุมสัมมนา 
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เพื่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า โดยหากมีการสัมมนาจะต้องเป็นการวางแผนเพื่อจัดท า
แผนปี ๒๕๖๑ ต่อไป 

๑.๔ การจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ขอให้เร่งรัดการด าเนินการให้ทันภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ และให้สามารถเผยแพร่ในเว็บไซด์ได้ภายในก าหนดเวลา และให้ผ ู้อ านวยการฯ 
ด าเนินการจัดให้มีกิจกรรมสื่อสารแผนการด าเนินงานให้บุคลากรภายในองค์การฯ ได้ทราบท่ัวกันต่อไป 

๒. แผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓            
ท่ีประชุมมีมติให้มีการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ และให้ผู้อ านวยการฯ และ สนอ./ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

๓. ปฏิทินการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ประจ าปี ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมี
มติให้รองผูอ้ านวยการ (นายภราดร) ด าเนินการและน าเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบตอ่ไป 

๔. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ท่ีประชุมมีมติรับทราบผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้าน CG และ CSR โดยให้เน้นการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นและการรายงานผลการด าเนินงานด้าน CG และ CSR ต่อคณะอนุกรรมการฯ อย่าง
ต่อเนื่อง 

๕. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ 
พังงา ท่ีประชุมมีมติรับทราบและให้ผู้อ านวยการฯ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเพื่อใชใ้น
แผนงาน/โครงการท่ีมีความจ าเป็นต้องด าเนินการและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป 

๖. อัตลักษณ์ของสวนพฤกษศาสตร์ ท่ีประชุมมีมติรับทราบและให้ข้อเสนอแนะให ้ 
อ.ส.พ. ระดมความคิดร่วมกันภายในองค์การฯ เพื่อก าหนดจุดเน้นในการสร้างการรับรู้ของประชาชนในแต่
ละสวนฯ โดยใหชู้ความโดดเด่นของสวนฯ เป็นท่ีน่าสนใจและกระตุน้ให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการตอ่ไป 

๗. ทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารจัดการองค์กรท่ีส าคัญและการ
ด าเนินงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

๗.๑ ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ท่ีประชุมมีมติรับทราบและให้น า
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปด าเนินการต่อไป 

๗.๒ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ท่ีประชุมมีมติรับทราบและให้
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และให้เร่งจัดท ารายงานประจ าปีให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลา 

๗.๓ การบริการประชาชน ท่ีประชุมมีมติรับทราบและให้ฝ่ายบริหารรับ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

๘. การเตรียมขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๐ ท่ีประชุมมีมติรับทราบ
และให้ฝ่ายบริหารรับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

นางลัดดาวัลย์ฯ แจ้งที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามท่ีได้มีการกล่าวถึงการตั้งเป้าหมายของ 
อ.ส.พ. ท่ีจะต้องด าเนินการแต่ยังไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับแผนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 

/ก าลัง... 
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ก าลังจะด าเนินการพัฒนาระบบ จึงขอให้นางสาวพัฒน์สรณ์ฯ เป็นผู้ออกแบบการตั้งค่าเป้าหมายท่ีเป็น
ข้อมูลอัพเดตทุกเดือน โดยควรจะตั้งค่าเป้าหมายไว้จ านวนเท่าใด และได้ผลจ านวนเท่าใด ซึ่งจะใช้เป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ และถือเป็นตัวชี้วัดในเรื่องข้อมูลการตัดสินใจด้วย 

มติที่ประชุม     รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ี
ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ อ.ส.พ. พิจารณาด าเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ 

5.๒.๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
นางสาวเกศินีกานต์  เอกกิตติธนภูมิ เลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ

ประชาสัมพันธ์ รายงานว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ท่ีประชุมได้พิจาณาประเด็นต่างๆ และมีมติและข้อเสนอแนะ รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 
อ.ส.พ. ดังนี้  

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้มีการติดตามและรายงานให้ ท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ได้ทราบทุกเดือนในเรื่องของแผนการตลาดรายไตรมาส โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลท่ีจะมาถึง มีแผนการด าเนินงานอย่างไร กลุ่มเป้าหมายท่ี
จะเข้ามาจ านวนเท่าใด แผนเป้าหมายของการพัฒนาธุรกิจเป็นอย่างไร ล าดับความเร่งด่วนท่ีจะต้องรีบท า 
คือการเพิ่มรายได้ของสวนฯ ระยอง และเชียงใหม่ ซึ่งท่ีประชุมได้มอบหมายให้ผู้อ านวยการฯ ติดตามเร่งรัด
แผนงานดังกล่าว 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ 
๑.  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชิน ีท่ีประชุมให้ข้อเสนอแนะ

ว่าให้ศึกษารูปแบบการแต่งตั้งคณะท างานจากกระทรวงฯ ซึ่งควรลงนามโดย รมต. และผู้อ านวยการฯ 
เป็นเลขาฯ 

๒. ผลการด าเนินงานด้านการตกแต่งพื้นที ่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการออกแบบตามท่ี
เสนอโดยขอใหเ้พิ่มจุดถ่ายรูปและใหเ้ป็น Butterfly Flowers ส่วนแปลงดอกไม้ขอให้ขยายใหญ่ข้ึน และ
ให้ข้อเสนอแนะว่าปา้ยฯ จะให้ดึงดูดใจ ต้องใช้รูปภาพและข้อความท่ีโดดเด่นมากกว่านี้ รวมถึงหาจุดติดตั้ง
ป้ายท่ีเหมาะสมให้สามารถเหน็ได้ง่าย 

๓. ผลการด าเนินงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ให้
ข้อเสนอแนะ ว่ารูปภาพต้องมีรูปแบบท่ีเด่น เช่น ออกมากเป็นรูปแบบสามมิติ  ค าว่า “Canopy 
Walkway” ต้องมีค าอธิบายด้วยว่าคืออะไร แผ่นพับต้องก าหนดจุดส าคัญของสถานท่ีน่าท่องเท่ียวในสวน
ให้ชัดเจน 

๔. การเสนอแต่งตั้งนางวิชชุดา ไตรธรรม เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

๕. การด าเนินงานด้านธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่าจะต้องมีกลยุทธ์ทางด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงต้องสร้างแรงจูงใจให้ 

/นักท่องเท่ียว... 
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นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวให้มากข้ึน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีข้อเสนอแนะเก่ียวกับโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติฯ (ข้อ ๑) ว่าควรมีหนังสือแจ้งไปยังกระทรวงฯ ว่า อ.ส.พ. จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ
เสนอขอให้บรรจุในแผนงาน ซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวงฯ ก็จะมีคณะท างานท่ีรับผิดชอบและติดตามผล
การด าเนินงานอย่างชัดเจน หากหน่วยงานใดที่ประสงค์จะด าเนินการให้ถูกต้องจะต้องน าเสนอทางรัฐบาล
ก่อน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบแต่งตั้งนางวิชชุดา ไตรธรรม เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนา
ธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม และรับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและ
ประชาสัมพันธ์  และให้ อ.ส.พ. พิจารณาด าเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ และข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 

5.๒.๖ คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ 
นางสาวสินีนาถ  โหรหุตะ เลขานุการคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ 

รายงานว่าคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ี
ประชุมได้พิจาณาประเด็นต่างๆ และมีมติและข้อเสนอแนะ รายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ดังนี้  

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ 
๑. ร่างข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับทุนและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย

จากภายนอก  ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้นายภราดร หอมแย้ม ประธานคณะท างานปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับองค์การฯ ด าเนินการยกร่างข้อบังคับเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ใช้ในการด าเนินงานขององค์การ 
ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิชาการฯ และน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

๒. ด าเนินการแก้ไขค าจ ากัดความของเงินรายได้ในข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้ของ
องค์การ ไม่ให้ครอบคลุมถึงเงินรายรับที่ผู้ให้ให้โดยมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะซึ่งองค์การต้องด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์นั้นๆ ก่อนหากมีเงินเหลือหรือมีการแบ่งส่วนให้องค์การจึงถือเป็นรายได้ขององค์การ 

๓. ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยทุนอุดหนุนงานทุนวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการท างาน
ปัจจุบันของ อ.ส.พ. โดยให้ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับฯ ในข้อ ๑๒ (๒) และ (๓) เรื่องกรรมสิทธิ์และการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนี้ 

(๑)  ให้ผลงานวิจัยเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การฯ เท่านั้น 
(๒)  ในการเผยแพรผ่ลการวิจยัท่ีได้รับทุน ต้องได้รับอนญุาตเป็นหนังสอืจากองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ก่อน  
และให้น าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป 
๔. การปรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์    ท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องและน าเสนอคณะกรรมการ 
อ.ส.พ. เพื่อขอความเห็นชอบ 

/นายจรญู... 
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นายจรูญ อิ่มเอิบสิน ประธานอนุกรรมการฯ แจ้งท่ีประชุมเพิ่มเติมว่าร่างข้อบังคับท่ี
น าเสนอในข้อ ๑  ข้อ ๒ และข้อ ๓   ได้มีการน าเสนอทีป่ระชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์  
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นการเสนอในหลักการว่าจะมีการแก้ไขข้อบังคับ
เนื่องจากพบปัญหาว่า เมื่อ อ.ส.พ. ได้รับทุนวิจัยเข้ามาทุกชนิดตามข้อบังคับฯ ท่ีใช้อยู่จะถูกตีความว่าเป็น
เงินรายได้ และการใช้เงินทุนวิจัยท่ีได้มานั้นก็จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับการใชเ้งินรายได้ซ่ึงมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับงานวิจัยทั้งในเรื่องการจัดหาวัสดุเพื่อใช้ในการท างานและการจ่ายค่าตอบแทนให้กับนักวิจัย 

ท่ีป ระชุ มคณะกรรมการ  อ .ส .พ .  มี มติ เ ห็ นชอบการปรั บอ ง ค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ (ข้อ ๔) ตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ น าเสนอ 

เรื่องเสนอเพื่อทราบ ในการประชุมคณะอนุกรรมการวชิาการและภูมิสถาปัตย ์
๑. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์กับหน่วยงานต่างประเทศ 

ท่ีประชุมมีมติรับทราบและให้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.พ เพื่อทราบก่อนที่จะลงนามต่อไป 
๒. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านวิชาการและวิจัย ตามบันทึกข้อตกลงการ

ประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘) ท่ีประชุมมีมติ
รับทราบและให้ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดด้านวิชาการและวิจัย และน า เข้าท่ี
ประชุมครั้งต่อไป 

๓. ติดตามความก้าวหน้าการเขตกรรมมหาหงส์ ท่ีประชุมมีมติรับทราบและให้
ค านวณประมาณการต้นทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในกรณีมีการเผยแพร่แก่ชุมชน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการส่งเสริมการเพาะปลูกมหาหงส์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชนต่อไป 

๔. ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ ประจ าปีบัญชี ๒๕๕๙ ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

๕. การประชุมเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งท่ี ๕  
ท่ีประชุมมีมติรับทราบ 

 

มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบในหลักการปรับปรุงข้อบังคับตามท่ีคณะอนุกรรมการ
วิชาการฯ น าเสนอ 

 ๒. เห็นชอบการปรับองค์ประกอบคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิ-
สถาปัตย ์ตามท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการฯ น าเสนอ 

 ๓. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิ- 
สถาปัตย์และให้ อ.ส.พ. พิจารณาด าเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการฯ 

5.๓ รายงานความก้าวหน้าคณะท างานบริหารจัดการน้ า 
นายประมุขฯ รายงานความก้าวหน้าคณะท างานบริหารจัดการน้ าว่า ได้มีการประชุม 

เพื่อวางแผน ๑) ปรับปรุงฝ่ายเก็บน้ าท่ีมีอยู่ให้สามารถใช้งานได้  ๒) ปรับปรุงขยายท่อระบายน้ าบริเวณ
ทางแยกน้ าพุและท า Stop lock บริเวณไหล่ทางเพื่อชะลอแรงน้ าไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ไหล่ทางและ
ป้องกันการท่วมขังของน้ าบนถนน  ๓) การเดินท่อน้ าจากน้ าแม่แมะไปยังพื้นท่ี Canopy Walkway       

/๔) สร้าง... 
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๔) สร้างบ่อพักน้ าขนาด 200 ลบ.ม. 2 บ่อ  ท่ีแปลงวัลยชาติและบ่อกรอง 1 ในปีงบประมาณ 2558 
และของบประมาณปี 2560  ๕) จัดสร้างบ่อพักน้ าขนาด 60 ลบ.ม. บริเวณฯ อุทยานขิง-ข่า 

นายเอกสิทธิ์ฯ แจ้งท่ีประชุมเพิ่มเติมว่ารูปแบบฝายถาวรและก่ึงถาวรท่ีมีอยู่น่าจะเป็น
ฝายตัวอย่างที่สามารถให้ประชาชนมาศึกษาเรียนรู้ได้ 

นางลัดดาวัลย์ฯ น าเสนอตัวอย่างรูปแบบการสร้างฝายธรรมชาติท่ีให้ อ.ส.พ. ไป
ด าเนินการและศึกษา (ข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
หน้า ๔ คอลัมน์เดลินิวส์วาไรตี้)  คือการท าฝายดักตะกอนตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว แบ่งเป็น ๓ แบบด้วยกัน บนสุดเป็นฝายท่ีชาวบ้านใช้วัสดุธรรมชาติสร้างอย่าง เศษไม้ เศษหิน 
เรียกว่า กองหยาบกักน้ าได้ในระดับหนึ่ง ตอนกลางจะเป็นฝายกึ่งถาวร ฝายนี้มักสร้างช่วงกลางของสายน้ า
ท่ีมีความลาดชันไม่มากนัก โดยวัสดุท่ีใช้จะน าปูนซีเมนต์มาผสมในทรายและหิน ซึ่งจะช่วยเก็บน้ าได้ ช่วย
กักตะกอนดินและทราย ไม่ให้ไหลลงล าน้ าใหญ่ซึ่งจะมีฝายเก็บน้ าแบบถาวรอยู่ชั้นล่างสุด และจะสร้าง
เพียง ๑ – ๒ ฝายท่ีมีขนาดใหญ่ใช้กักเก็บน้ าท่ีล้นมาจากฝายในพื้นท่ีต้นน้ าเพื่อน าไปใช้ในการฟื้นฟูป่า 
การเกษตรกรรม หรือเพื่ออุปโภค บริโภค เน้นความม่ันคงแข็งแรงและความสามารถในการกักเก็บน้ า วัสดุ
ท่ีใช้ในการก่อสร้างจึงใช้การเทคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีการวางฐานและก่อสรา้งเป็นพนังกั้นน้ าพร้อมชอ่ง
ระบายน้ าล้น ซึ่งทาง อ.ส.พ. อาจจะทดลองท าภายในองค์กรก่อนและจึงขยายผลเป็นกิจกรรม CSR 
ร่วมกับชุมชนต่อไป  จึงมอบตัวอย่างดังกล่าวท่ีได้น าเสนอนี้ให้องค์การไปศึกษารูปแบบ  และให้น าเสนอใน
ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ CG-CSR ต่อไป 

มติท่ีประชุม     รับทราบความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและให้ อ.ส.พ.น า
ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมไปพิจารณาด าเนินการ 

๕.๔ ร่างรายงานประจ าปี ๒๕๕๘ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
นางสาวเสาวภาคย์ฯ น าเสนอร่างรายงานประจ าปี ๒๕๕๘ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

โดยมีหัวข้อครอบคลุมตามเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานฯ ซึ่งประกอบด้วย ๓ หัวข้อหลัก 
ได้แก่ ๑. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (MD&A) มีการเปิดเผยท่ีมี
ในปัจจุบันครบ ๕ ข้อย่อย  ๒. ด้านการเงิน มีการเปิดเผยท่ีมีในปัจจุบันครบ ๓ ข้อย่อย  ๓.ด้านท่ีไม่ใช่
การเงิน มีการเปิดเผยท่ีมีในปัจจุบัน ๑๑ ข้อย่อย และการเปิดเผยท่ีต้องด าเนินการเพิ่ม ๑ ข้อกรณีท่ีมี
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันให้มีการเปิดเผยประเด็นส าคัญฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ
ประชุม  ซึ่งส่วนใหญ่ อ.ส.พ. ได้ด าเนินการได้ตามหัวข้อครอบคลุมตามเกณฑ์ฯ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
๖.๑ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 
ท่ีประชุมก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ ในวันจันทร์ท่ี ๒๘ ธันวาคม 

๒๕๕๘      ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่      เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.            
/ช่วงบ่าย... 
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ช่วงบ่ายถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. จัดกิจกรรมคณะกรรมการพบพนักงานและลูกจ้าง อ.ส.พ.   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

๖.๒ เรื่อง เชิญประชุมจากคณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงและประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ )ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ( 

เลขานุการฯ แจ้งท่ีประชุมทราบว่าส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ได้มีหนังสือ ท่ี กค ๐๘๑๙.๒/ว.๗๐๕ ลงวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียนเชิญกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงวิสั ยทัศน์ 
พันธกิจ ทิศทาง นโยบายและแผนการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ใน
วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ อ.ส.พ.  ได้แก่ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ และนายเอกสิทธิ์   
วัฒนปรีชานนท์  พร้อมด้วยผู้อ านวยการ อ.ส.พ.  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง จะเข้าร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ เพื่อเจรจาต่อรอง ในวันศุกร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ณ 
ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

นายเอกสิทธ์ฯ สอบถามประเด็นการเจรจาต่อรองว่าเป็นอย่างไร 
เลขานุการฯ รายงานท่ีประชุมว่าประเด็นการเจรจาต่อรองได้พิจารณาร่วมกันใน

คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ประเด็นหลักคือเรื่องขาดแคลนบุคลากรด้านวิชาการ ท าให้ส่งผลกระทบใน
เรื่องผลผลิตงานวิจัย ส่วนเรื่องอื่นๆ ได้แก่การเตรียมความพร้อมในการขยายตัว และการเพิ่มอัตราก าลัง  
ท้ังนี้ ทาง อ.ส.พ. ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ SubPac ทราบในเบื้องต้นแล้ว ส่วนการด าเนินงานของ อ.ส.พ. 
เพื่อให้เป็นไปตาม Road map ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  อ.ส.พ. ควรจะต้องเตรียมการ
ต่างๆ เพื่อรองรับ เช่น การก าหนดนโยบาย การสร้างคู่มือ การปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับฯ การสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรอยู่กับองค์กร และการสรรหาบุคคลใหม่ เป็นต้น และทาง SubPac รับทราบปัญหา
อุปสรรคของ อ.ส.พ. แล้วก็อาจช่วยพิจารณาตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมให้ 

ประธานฯ มีความเห็นว่าในเรื่องการให้ข้อมูลและการเจรจาต่อรอง อ.ส.พ. โดยฝ่ายบริหาร
ควรจะจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ส าหรับคณะกรรมการจะช่วยผลักดันและสนับสนุนในเรื่องนโยบาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

๖.๓ กรณกีารท า MOU  
นายเอกสิทธิ์ฯ เสนอท่ีประชุมว่า กรณีท่ีมีการท า MOU กับสวนพฤกษศาสตร์ใน

ต่างประเทศ  อ.ส.พ. ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานไปพร้อมกันไปด้วย โดยส่งเจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี
เก่ียวข้องจริงๆ ไปศึกษาดูงานเพื่อจะได้พัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์ เพื่อสามารถน ากลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการท างานได้อย่างแท้จริง 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ อ.ส.พ. รับไปพิจารณาต่อไป 

/๖.๔ ... 
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๖.๔ เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล )HRD) เชิงรุก  
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า อ.ส.พ. ควรมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) เชิงรุก มี

การติดตามสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างาน และได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
และให้ทัดเทียมกับองค์กรอื่น  ตลอดจนมีต าแหน่ง มีเส้นทางความก้าวหน้า เพื่อรักษาคนดีคนเก่งไว้กับ
องค์กร เป็นต้น และมีข้อสังเกตว่าในการปรับค่าตอบแทนของ อ.ส.พ. ยังไม่ทัดเทียมกับองค์กรอื่น ฝากให้
ผู้บริหารช่วยกันดูแลด้วย ซึ่งเป็นนโยบายของคณะกรรมการ อ.ส.พ. ท่ีต้องการจะผลักดันการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลขององค์กร 

นางลัดดาวัลย์ฯ แจ้งท่ีประชุมว่าตามท่ีรักษาการประธานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ CG-CSR ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะตั้งคณะท างานศึกษาโครงสร้างและค่าตอบแทน 
เพื่อระดมสมองในการปรับปรุงโครงสร้างของ อ.ส.พ. ได้อย่างเป็นรูปธรรมและควรศึกษาเรื่อง
ค่าตอบแทนต่างๆ ท่ียังล้าหลังไม่มีการปรับปรุง ควรจะเร่งด าเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และท่ี
ประชุมได้ก าหนดเวลาว่าควรแล้วเสร็จในไตรมาสท่ีสอง โดยควรหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น
กระทรวงการคลัง และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  และมีความเห็นเรื่องการ
ปรับโครงสร้างว่า ๑. ควรเพิ่มต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โดยแบ่งสายงานชัดเจน คือ รองฯ ด้านบริหาร    
รองฯ ด้านวิชาการเพื่อตอบสนองภารกิจของ อ.ส.พ. และรองฯ ด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทางด้านธุรกิจ  ๒. การขยายฐานโครงสร้างโดยเพิ่มส านักนโยบายและแผน เป็นต้น 

เลขานุการฯ รายงานท่ีประชุมว่า อ.ส.พ. ได้มีคณะท างานซึ่งประกอบด้วยรอง
ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการส านักทุกส านัก และหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ฯ สาขา ทุกสวนฯ โดยมีการ
ประชุมร่วมกันพิจารณารูปแบบโครงสร้างขององค์การฯ เนื่องจากโครงสร้างมีความแตกต่างจากท่ีอื่นท่ีมี
ท้ังสายงานบริหาร และสายงานด้านวิชาการ นักวิจัยและนักพฤกษศาสตร์ ซึ่งจะต้องช่วยกันพิจารณาและ
ศึกษาตัวอย่างสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติอ้างอิงด้วย  ได้มีการประชุมรอบแรกไปแล้ว และได้จัดท า
โครงสร้างไว้เบื้องต้น จากนั้นจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ความเพียงพออัตราก าลังและค่าตอบแทน 
และพิจารณาให้สายวิชาการปรับเข้าแท่งวิชาการด้วย 

นายประมุขฯ รายงานเพิ่มเติมว่าเรื่องการเพิ่มต าแหน่งรองผู้อ านวยการท้ัง ๓ ด้าน 
ตามท่ีนางลัดดาวัลย์ฯ เสนอดังกล่าว ทาง อ.ส.พ. จะต้องมีหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
เพื่อขอเพิ่มอัตราก าลัง  

ประธานฯ กล่าวสรุปว่าขอให้เป็นนโยบายของคณะกรรมการท่ีให้ความส าคัญในเรื่อง
การพัฒนาบุคลากร  โดยการปรับโครงสร้างขององค์กรและการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงานในการท างาน จึงฝากไว้เป็นนโยบายจาก
คณะกรรมการ ให้กับ อ.ส.พ. และควรพิจารณาด าเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน   ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของ  
อ.ส.พ. ท่ีคณะกรรมการทุกท่านต่างยินดีผลักดันและให้การสนับสนุน 

นางลัดดาวัลย์ฯ เสนอแนะตั้งคณะท างานชุดเล็กเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความ
รวดเร็วและคล่องตัวให้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว 

/นายเอกสิทธิ์ฯ... 



๒๓ 
 

นายเอกสิทธิ์ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าเรื่องค่าตอบแทนพิ เศษต่างๆ ควรด าเนินการ
ครอบคลุมท้ังระบบท้ังสายงานด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านพัฒนาธุรกิจ และครอบคลุมไปยังสวน
พฤกษศาสตร์ฯ สาขาด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ อ.ส.พ. รับไปพิจารณาต่อไป 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
 
 
 
(นางสาวสิรวิรรณ  กันทา)      (นายภราดร  หอมแย้ม) 
   พนักงานบริหาร ๔                                               รักษาการรองผูอ้ านวยการ 
 ผู้จดบันทึกการประชุม              ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ                           

            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางสญุาณี  เวสสบุตร) 
   ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร ์

         กรรมการและเลขานุการ 
 

 


